

ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ



เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ๕ สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคประชาสังคม เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพและมูลนิธิสยามชีพ



เลขาธิการฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเร่งด่วน สรุปสาระสำคัญของผลการประชุมได้ดังนี้

๑. **ภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ** รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน และการดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรและความยากจนในการเสริมสร้างความยั่งยืน
๒. **งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเร่งด่วนในปี ๒๕๕๘** รัฐบาลได้ดำเนินการ (๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อวงเงิน ๖ หมื่นล้านบาท (๒) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล วงเงิน ๓.๙ หมื่นล้านบาท (๓) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงิน ๔ หมื่นล้านบาท
๓. **มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs** ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วนเกี่ยวกับ (๑) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (๒) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ๕ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (๓) มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกำไรสุทธิตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป (๔) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔. **กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ** ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่



๕. **การจัดทำระบบบัญชีเดียวของ SMEs** ภาครัฐได้ขอให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบบัญชีเดียวและจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษี โดยที่ระบบบัญชีที่ถูกต้องจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ

๖. การประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐบาล สถาบันภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมประชุมยินดีให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารการดำเนินการของรัฐบาลที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

